
Hawdd ei Ddeall

Ein cynllun ar gyfer trafnidiaeth 
yng Ngogledd Cymru
Ffurflen ymateb

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan Uchelgais 
Gogledd Cymru. Mae’n fersiwn hawdd ei ddeall o ‘Ymgynghoriad ar 
Holiadur drafft Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru’.

Mawrth 2025
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Am y ffurflen ymateb yma

Dyma ffurflen ymateb hawdd ei ddeall. Efallai 
y byddwch chi angen help o hyd i’w darllen. 
Gofynnwch i rywun rydych chi’n ei adnabod eich 
helpu chi.

Darllenwch “Ein cynllun ar gyfer trafnidiaeth yng 
Ngogledd Cymru”. Ac yna atebwch y cwestiynau yn 
y ffurflen ymateb yma.

Anfonwch eich atebion i ni erbyn: 14 Ebrill 2025.

https://uchelgaisgogledd.cymru/cyd-bwyllgor-corfforedig-y-gogledd/cynllun-trafnidiaeth-rhanbarthol/cynllun-trafnidiaeth-rhanbarthol-gogledd-cymru-drafft-ymgynghoriad-cyhoeddus/
https://uchelgaisgogledd.cymru/cyd-bwyllgor-corfforedig-y-gogledd/cynllun-trafnidiaeth-rhanbarthol/cynllun-trafnidiaeth-rhanbarthol-gogledd-cymru-drafft-ymgynghoriad-cyhoeddus/
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Rydych chi’n gallu e-bostio’r ffurflen at: 
northwalesregionaltransportplan@arup.com

Neu ei bostio i: FREEPOST UGC / ANW

Fe fyddwn ni’n gwrando ar beth mae pobl yn 
ei ddweud. 

Yna fe fyddwn ni’n gwneud cynllun terfynol yn 
haf 2025.

Mae Hawdd ei Ddeall Cymru wedi gwneud y 
ddogfen yma yn Hawdd ei Ddeall gan ddefnyddio 
Photosymbols. I ddweud wrthyn ni beth rydych 
chi’n feddwl am y fersiwn hawdd ei ddeall yma, 
cliciwch yma.

Rhiftrwydded Photosymbols 4035272477

mailto:northwalesregionaltransportplan%40arup.com?subject=
https://www.ldw.org.uk/cy/hawdd-ei-ddeall-cymru/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://app.photosymbols.com/qr/403527247?token=7adf38b5d9cb492ac081fe722441ad0ecc3850dadcb93504765490dfa71d34f1
https://app.photosymbols.com/qr/403527247?token=7adf38b5d9cb492ac081fe722441ad0ecc3850dadcb93504765490dfa71d34f1
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Cwestiynau amdanoch chi

Does dim rhaid i chi ateb y cwestiynau amdanoch 
chi. Ond fe fydd yn ein helpu i ddysgu mwy am bwy 
sy’n cymryd rhan.

Dywedwch wrthyn ni beth ydy eich:

Cod post:

Enw Llawn:
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Oed:

Rhyw:

Cyfeiriad ebost: 
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Ydych chi’n cyfrif eich hun yn anabl?

Ydw

Nac ydw

Oes gennych chi swydd?

Oes

Nac oes

Ydych chi mewn addysg neu hyfforddiant?

Ydw

Nac ydw
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Cwestiynau am y cynllun

1.	Faint ydych chi’n cytuno â’r newidiadau 
rydyn ni eisiau eu gwneud yn y cynllun?

Cytuno’n gryf         

Cytuno      

Dim un ohonyn nhw    

Anghytuno    

Anghytuno’n gryf
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2.	Dywedwch wrthyn ni beth rydych chi’n  
feddwl am y cynllun. Ac unrhyw syniadau 
sydd gennych chi:
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3.	Ydych chi’n cytuno â sut fyddwn ni’n 
edrych dros y cynllun?

Cytuno’n gryf        

Cytuno         

Dim un ohonyn nhw       

Anghytuno     

Anghytuno’n gryf
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4.	Dywedwch wrthyn ni am unrhyw farn neu 
syniadau sydd gennych chi am edrych dros 
y cynllun yma:
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5.	Oes yna unrhyw beth arall rydych chi 
eisiau ei ddweud am y cynllun?
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Sut rydyn ni’n edrych ar ôl eich 
gwybodaeth bersonol

Mae cwmni o’r enw Arup yn rheoli’r holiadur yma i ni.

Fydd eich gwybodaeth breifat  ddim yn cael ei 
rhannu ag unrhyw un arall. Fe fyddwn ni’n gwneud 
yn siŵr bod eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n 
ddiogel ac yn breifat. 

Fyddwn ni ddim yn rhannu eich gwybodaeth 
bersonol gyda’ch atebion i’r cwestiynau.

Cysylltwch â ni os ydych chi eisiau rhagor o 
wybodaeth am hyn. Rydych chi’n gallu:

Ffôn: 01172 405 350

Neu ebostiwch: 
northwalesregionaltransportplan@arup.com

mailto:northwalesregionaltransportplan%40arup.com?subject=
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